



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๓๑๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๑๐ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ ดุวานิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. ร่วมสัมมนา ว่าด้วยน้ำและ การจัดการ น้ำเสียระหว่าง ไทยกับสวีเดน แลกเปลี่ยน แนวคิด เกาะติด วิกฤตการณ์น้ำ	ข่าวสด matichon innews prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวเปิดงานสัมมนาว่าด้วยน้ำและการจัดการน้ำเสียระหว่างไทยกับสวีเดน (Thai-Swedish Water and Wastewater Seminar) จัดโดยเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยว่า การสัมมนาครั้งนี้รวบรวมผู้มีส่วนร่วมสำคัญจากไทยและสวีเดน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแบ่งปันการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสีย ประสบการณ์ และความท้าทายต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการค้นหาพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้น กทม.พร้อมเปิดรับความร่วมมือกับพันธมิตรทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหา เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กทม.เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับ ผู้แทนเมืองแบ่งปันการแก้ไข ปัญหาและนำเทคโนโลยีมา บริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการระบายน้ำ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนในการแก้ไข ปัญหาและนำเทคโนโลยี มาบริหารจัดการน้ำและ น้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	กทม.ประชุม คณะ กรรมการฯ บริหารจัดการ ศาลาว่าการ กทม.และ ลานคนเมือง สุพิพิธภัณฑ เมือง กทม.	ข่าวสด matichon prachachat matichon thereporters siamrath thestandard innews amarintv ch๓plus prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok facebook.com/amarin news twitter.com/prachachat twitter.com/newroom๔๔	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศาลาว่าการ กทม.และลานคนเมืองสุพิพิธภัณฑเมือง กทม. ครั้งที่ ๑ ว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมรับฟังความคิดเห็นในรายละเอียดการจัดการศาลาว่าการ กทม. และลานคนเมืองสุพิพิธภัณฑเมือง นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นพ้องตรงกันว่าศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) อยู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ จึงเป็นจุดเหมาะสม จากนี้จะต้องพิจารณาด้านกายภาพอีกครั้ง คาดจะย้ายศาลาว่าการ กทม.๑ ไปที่ศาลาว่าการ กทม.๒ ทันในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่ง แต่จะทยอยย้ายซึ่งศาลาว่าการ กทม.๑ เป็นหมุดหมายของเมือง เพื่อประชาชนทุกคนและยืนยันจุดประสงค์หลักของการย้าย เพื่อให้หน่วยงานมาอยู่ทีเดียวกัน ลดการเดินทาง และการติดต่อยากลำบาก	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าจาก คณะกรรมการพิจารณาการ ย้ายที่ทำงานจากศาลาว่าการ ๑ (เสาชิงช้า) ไปยัง กทม.๒ (ดินแดง) เพื่อศึกษา แนวทางบริหารจัดการการ ย้ายสถานที่ทำการ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า ผลการศึกษาของคณะ กรรมการพิจารณาการย้าย ที่ทำงานจากศาลาว่าการ ๑ (เสาชิงช้า) ไปยัง กทม.๒ (ดินแดง)
๓	กทม. เตรียมเปิดตัว Bangkok	mgronline fm๙๑bkk innews prbangkok facebook.com/	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวในการร่วมบรรยายหัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้แนวคิดเมืองหยุ่นตัว” ในงานวันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลกว่า การบริหารจัดการน้ำของ กทม.ที่ผ่านมาสิ่งที่หนักใจไม่ใช่	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนนโยบาย กทม. เพื่อเสริมการจัดการเมือง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	Risk Map ธ.ค.นี้ มุ่งลด ความเสี่ยง เพิ่มความ ปลอดภัย คนกรุงเทพฯ	prbangkok twitter.com/prbangkok	<p>น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนแต่เป็นน้ำฝน ซึ่งได้พยายามจัดการระบบระบายน้ำให้กลับมาระบายน้ำได้อย่างเต็มขีดความสามารถหลังแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน นอกจากนี้ ได้ประสานหลายหน่วยงานเรื่องข้อมูลและการบริหารจัดการระดับน้ำ แต่ในช่วงเดือน ก.ย.๖๕ ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากจากภาวะโลกร้อน บางพื้นที่ปริมาณฝนมากกว่าขีดความสามารถของท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการต้องคำนึงถึงจังหวัดใกล้เคียง กรุงเทพฯ ด้วย</p> <p>- ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ โครงสร้าง ธรณีพิบัติภัย ภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยทั้งหมดและโรคต่าง ๆ โดยต้องบูรณาการระหว่าง ๗ ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) กับนโยบายของ ผว.กทม. ๒๑๖ ข้อ (๙ ดี) เพื่อเป้าหมาย “เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน”</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนนโยบายที่หนุนเสริมเมืองหยุดนิ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bangkok Risk Map) ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงภายในเดือน ธ.ค. ๖๕ โดยประชาชนจะสามารถดูแผนที่แสดงน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ แบบเรียลไทม์ ติดตามค่าฝุ่นละอองได้แม่นยำขึ้น ดูแผนที่แสดงศักยภาพดับเพลิงของ กทม. เป็นต้น</p>	ภายใต้แนวคิด “เมืองหยุดนิ้ว” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพฯ	การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bangkok Risk Map) รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย กทม. เพื่อเสริมการจัดการเมืองภายใต้แนวคิด “เมืองหยุดนิ้ว” ในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ ความปลอดภัย เป็นต้น
๔	รพว.กทม. ต้อนรับนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ บอกเล่า ประสบการณ์ พัฒนา กรุงเทพฯ สู่เมืองน่าอยู่ สำหรับทุกคน	matichon mgronline Facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม.กล่าวต้อนรับคณะนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายของ ผว.กทม.” ว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แบ่งยุทธศาสตร์เป็น ๗ ด้านคือ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ การเป็นเมืองสำหรับทุกคน การขนส่งบริการสาธารณะที่เชื่อมโยงกัน ด้านมหานครประชาธิปไตย ซึ่งต้องเป็นมหานครเปิดที่ประชาชนมีสิทธิออกความเห็น มีส่วนร่วมในการทำงาน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาการเรียนรู้ โดยปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ๒๑๖ ข้อ รวมทั้งทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาในระดับเมืองมหานครที่มุ่งสู่การเป็น	- สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยว แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ ผว.กทม. เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย ผว.กทม. สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			“มหานครแห่งเอเชีย” ในปี ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เป้าหมายในอนาคตอันใกล้ของ ผว. กทม.คือ การสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน		
๕	กรุงเทพฯ คว่ำรางวัล ท่องเที่ยว ๒๐๒๒ Most Improved Award เมืองโมซ์ พัฒนามากสุด	ไทยโพสต์ thaipost prbangkok mgronline news๑live sondhitalk ch๗ tnnthailand facebook.com/ thaipost twitter.com/thaipost	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.และนายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ในโอกาสที่กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลจาก Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) ในหมวด Most Improved Award ๒๐๒๒ ในฐานะเมืองที่มีคะแนนปรับปรุงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีก่อนหน้ามากที่สุด (๗๓.๖๖%) ในงาน ICCA Annual Congress ๒๐๒๒ ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของสมาคมอุตสาหกรรมการประชุมนานาชาติ (International Congress and Convention Association) ที่จัดขึ้น ณ เมืองคราโคว ประเทศโปแลนด์ โดยในปีนี้มีเมือง ๖๖ เมืองเข้าร่วมแสดงผลงานใน Global Destination Sustainability Index แต่มีเพียง ๓๐ เมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็นเมืองที่มีผลงานระดับ Top ๓๐ และมีเพียง ๑ เมืองที่ได้รับรางวัลในแต่ละหมวด ประกอบด้วย Innovation Award, Leadership Award, และ ๕ Most Improved Award ที่กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองและประเทศไทย	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม การท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองและประเทศไทย
๖	กทม. คว่ำรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ร่วมขับเคลื่อน จังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ใน ๘ ปี	innews hfocus thaigov thailandplus prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นางวันทนี วัฒนะ รพ.กทม. เป็นผู้แทน กทม.รับมอบรางวัลโครงการแข่งขันชิงรางวัล “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ รอบที่ ๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้จังหวัดต่าง ๆ เร่งหากกลยุทธ์ในการตรวจพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีของจังหวัดให้ได้เร็วและนำผู้ติดเชื้อเข้ารับยาต้านไวรัสได้เร็ว โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ประเทศไทยจะสามารถยุติเอดส์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ การแข่งขันมี ๒ รอบ การแข่งขันรอบที่ ๑ มีจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท	<u>ด้านบวก</u> - เร่งหากกลยุทธ์การตรวจและนำผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถยุติเอดส์ภายในปี ๒๕๗๓	- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๗	ผบ.ตร.พร้อม ดูแลความ	innnews thainews khaosod thaipost	- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในช่วงที่มีการประชุมผู้นำเขต	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ปลอดภัยการประชุม APEC ๒๒</p>	<p>tna.mcot.net matichon bangkokbiznews</p>	<p>เศรษฐกิจเอเปค (APEC ๒๐๒๒) ว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดี ขณะนี้ยังไม่มียะไรน่าเป็นห่วง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งเน้นย้ำการซักซ้อมต่อเนื่องก่อนเข้าสู่วันประชุมจริงระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พ.ย.นี้</p> <p>- ส่วนกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ขอให้อยู่ในกรอบกฎหมาย โดยขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงที่มีการประชุม APEC ๒๐๒๒ แต่กรณีที่น่ายัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.เสนอให้ใช้ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.เป็นสถานที่แสดงออกทางกิจกรรม ขอให้ทุกอย่างดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญกับประเทศในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม จึงไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม APEC ๒๐๒๒ ในทุกมิติ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างการประชุม APEC ๒๐๒๒</p>
๘	<p>สิทธิบัตรทองติดโควิด 19 รับบริการส่งยาถึงบ้านฟรีผ่าน ๔ แอปพลิเคชัน</p>	<p>ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องค์กร thansettakij thairath bangkokbiznews innews pptvhd๓๖ thainewsonline topnews opt-news</p>	<p>- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลเดินหน้าขปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเพิ่มบริการใหม่ ๆ ให้ผู้มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง ล่าสุดได้เพิ่มบริการใหม่ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ ๔ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโควิด 19 ผ่านบริการการแพทย์ทางไกล พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ครอบคลุมทุกสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิบัตรทอง (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เมื่อประชาชนตรวจ ATK พบติดเชื้อโควิด 19 สามารถเลือกลงทะเบียนเพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์ ชักถามและจ่ายยาตามอาการ หากเข้าเกณฑ์จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ หรือยาโมลนูพิราเวียร์ ตามดุลพินิจของแพทย์ พร้อมจัดส่งถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (๑) แอปพลิเคชัน Clicknic (คลินิก) ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศที่เป็นกลุ่มอาการสีเขียวและกลุ่ม ๖๐๘ (๒) แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศที่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว (๓) แอปพลิเคชัน Good Doctor Technology ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มอาการสีเขียวที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรี และ (๔) แอปพลิเคชัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มศักยภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 แก่ผู้ถือสิทธิบัตรทอง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ถือสิทธิบัตรทอง ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			Total Telemed The Totale Clinic ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ ทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ รวมทั้งกลุ่ม ๖๐๘		
๙	สธ.เผยแนวโน้มผู้ป่วยโควิด 19 พุ่งช่วงฤดูหนาว แนะฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน	liff.line.me fm๙๑bkk workpointtoday innews thairath pptvhd๓๖ js๑๐๐ ๗๗kaoded	- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยเป็นไปตามที่ สธ. คาดการณ์ว่าช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวจะมีผู้ติดเชื้อและป่วยด้วยโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียน รวมถึงมีกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีใหม่ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๕ - ๕ พ.ย.๖๕ พบผู้ป่วยโควิด 19 รวม ๒,๗๕๙ ราย เฉลี่ย ๓๙๔ รายต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ๒-๓ สัปดาห์ก่อนประมาณร้อยละ ๔-๕ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยปอดอักเสบไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งการติดเชื้อและการป่วยที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากคนไทยเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ลดลง ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันเริ่มน้อยลงด้วย จึงต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูหนาวที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูหนาว	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นและเชิญชวนผู้ประกอบการนำบุตรหลานที่อยู่ในช่วงอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี เข้ารับวัคซีนโควิด 19
๑๐	กสม.แนะกทม.เปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนดำเนินโครงการก่อสร้าง "สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา"	thai-post mgroonline twitter.com/thai-post	- น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า กรณี กสม.ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือน ธ.ค.๖๔ ถึงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งได้รับการศึกษาออกแบบและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับขั้นตอนมาตั้งแต่ปี ๔๗ เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนกำแพงเพชร ๕ แขวงพญาไท เขตพญาไท ประมาณ ๑๕-๒๐ ครัวเรือน เนื่องจากต้องถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง งบประมาณของแผ่นดิน และความปลอดภัยของอาคารรัฐสภา อีกทั้งการดำเนินโครงการไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเพียงพอ - กสม.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง หน่วยงานผู้ถูกร้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะต่อ กทม.ดังนี้ (๑) การป้องกันแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ กทม.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการใหม่ หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว หากพบการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิด	<u>ด้านบวก</u> - สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา	- สำนักงานโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าที่เผยแพร่ข้อมูลไว้ ขอให้ทบทวนถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ หากจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อไป ต้องจัดทำมาตรการป้องกัน แก๊สไซ หรือเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายให้แก่ประชาชน หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบในการปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดใช้แนวเส้นทางโครงการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก โดยต้องดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งรายงานฉบับนี้ และ (๒) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้กทม.ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนการใช้สิทธิต่าง ๆ โดยละเอียดเป็นรายบุคคลแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์